



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๑๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ยินดีต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนเสวนาฯ สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ณ ห้องคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส.ส่วนวังจันทน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ ส่วนเสวนาฯ ในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ วันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ระดับอุดมศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย สกอ. ซึ่งได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง ๑๘ แห่ง, วิทยาลัยชุมชน, มหาวิทยาลัยภาครัฐ/เอกชน และมหาวิทยาลัยวิทยาเขตในภาคเหนือที่สังกัด สกอ. โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบุญวัลย์ สัตยรักษ์วิทย์ วิทยากรกลางของ สกอ. พร้อมด้วย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย, รศ.ดร.เทียมจันทร์ พาณิชยผลินไชย, รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ, อาจารย์ ดร.ประจักษ์ รอดอาวูธ และรศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ วิทยากรแกนนำของ สกอ. ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมเป็นวิทยากร สำหรับการประชุม ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ข้อสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในครั้งต่อไป

ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมงานธุรการฯ ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคมนี้

งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธุรการและสารบรรณสู่หน่วยงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธุรการฯ และ เพื่อให้การทำงานของแต่ละหน่วยงานถูกต้อง สอดคล้องกัน จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการฯ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคาร ที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานธุรการชั้น๑ อาคารที่ปวิชญ์ โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๖-๗๐๙๐ เบอร์ภายใน ๙๑๔๔

สพง. จัดประชุมสมาชิก ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารชี้แจงข้อราชการ



เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดย รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รก.อธิการบดีมรพส. พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รก.รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รก.รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา, ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รก.รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา, ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ รก.ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายช่วยอำนวยการ, อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายชันแก้ว สมบูรณ์ นายกสโสมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (สพง.) ร่วมประชุมสมาชิก สพง. ณ ห้อง ท.๒๐๙ อาคารที่ปวิชนู มรพส.ส่วนทะเลแก้ว โดย รก.อธิการบดีฯ มีข้อราชการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ โดยตำแหน่ง รวมทั้งหน้าที่หลักของ รก.รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อีกทั้งให้กำลังใจแก่สมาชิกสโสมสรฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในส่วนของนายกสโสมสรฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการเงินของสโสมสรฯ และนัดหมายการจัดงานปีใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ทางสโสมสรฯ ได้รับเงินสนับสนุนด้านของรางวัล สำหรับการจัดงานเลี้ยงปีใหม่จากคณะผู้บริหาร มอบโดย รก.อธิการบดี จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เปิดฉากแล้ว กีฬา “นครพิชญ์โลกเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ธ.ค. ๕๕ มรภ.พิบูลสงคราม ร่วมเป็นหนึ่งในสนามแข่งขัน



เปิดฉากแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๕ “นครพิชญ์โลกเกมส์” โดยเทศบาลนครพิชญ์โลก จังหวัดพิชญ์โลก ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ที่มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดพิชญ์โลก, สนามแบดมินตันเทศบาลนครพิชญ์โลก และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ใช้ สนามกีฬาพระองค์ดำ, สนามฟุตบอล ๒ และศูนย์กีฬา-นวม เป็นสนามแข่งขันกีฬา ๔ ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอล และเทเบิลเทนนิส จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจและเชียร์กีฬาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ติดตามรายละเอียดและตารางการแข่งขันได้ที่ <http://61.19.112.226/maxx/index.php?file=page&op=program>